

เร่งไฮสปีด-ทางคู่เชื่อมเมือง 'สมคิด' ไชยลาบ

จ่อเปิดตปท.ลงทุนเกิน50%
20ธุรกิจรัสเซียสนใจ'อีอีซี'
เลื่อนสร้าง2โรงไฟฟ้าได้3ปี
รมว.พณ.เผยคณะนักธุรกิจรัสเซีย 20 บริษัทเยี่ยม
ชมโครงการอีอีซี ซีพีเอ็นพัฒนาที่ดินสถานทูต
อังกฤษ เล็งทำคอนโดร่วม ขายเกิน 5 แสนต่อตร.ม.
'สมคิด'เร่งผุดรถไฟทางคู่ พร้อมสายความเร็วสูง
'กรุงเทพฯ-ระยอง' (อ่านต่อหน้า 5)

สมคิด

บิกตัวคอก.ขยายตัวต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาตอนหนึ่งว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยล่าสุดของเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ขยายตัวได้ต่อเนื่อง หลักๆ เป็นผลจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่เติบโต มูลค่าการส่งออกของไทยในเดือนธันวาคมโตได้ถึงร้อยละ 9.3 จากปีก่อนเป็นการส่งออกที่ต่อเนื่องในทุกตลาดคู่ค้าสำคัญ ในเกือบทุกประเภทสินค้า ปัจจัยส่งเสริมการขยายตัว ได้แก่ 1.ความต้องการสินค้าไทยของประเทศคู่ค้า เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์ยางพารา อุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 2.ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ทำให้สินค้าส่งออกมีราคาน้ำมันดิบเป็นต้นทุน เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ส่งออกไปในราคาที่สูงขึ้น อันนี้ก็ต้องไปดูถึงราคาขายด้วย มันมีความผูกพันกับราคาน้ำมัน ก็ค่อยๆ ดีขึ้น 3.บางอุตสาหกรรมมีการขยายกำลังการผลิตเพื่อการส่งออกในช่วงที่ผ่านมา ทำให้การผลิตที่เกี่ยวข้องขยายตัวตามไปด้วย เช่น หมวดยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง และปิโตรเคมี สำหรับการท่องเที่ยวก็คงเติบโตดี ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจีนและมาเลเซียเป็นหลักต้องรักษาไว้

ชี้ขึ้นค่าแรงส่งเสริมรายได้ประช.

พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าวว่า การบริโภคภาคเอกชนในประเทศชะลอการขยายตัวลงส่วนหนึ่งมาจากมาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายและท่องเที่ยว ในช่วงปลายปี 2559 ทำให้พอมมาถึงปี 2560 ขยายเพิ่มในระดับปกติที่ไม่มากเท่าช่วงปลายปี ที่มีการกระตุ้นด้วยมาตรการต่างๆ แต่สิ่งสำคัญที่รัฐบาลให้ความสนใจติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือปัจจัยที่จะมาสนับสนุนกำลังซื้อของประชาชนในระยะต่อไป ยังไม่เข้มแข็งมากนัก ยังมีปัญหาการกระจายตัวของรายได้ ทั้งนี้ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่กำลังดำเนินการช่วยเสริมรายได้ของพี่น้องประชาชนได้มากขึ้น สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ทางรัฐบาลเร่งบูรณาการมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระที่เพิ่มขึ้น อาทิ ใช้มาตรการทางภาษี ให้ผู้ประกอบการสามารถนำรายจ่ายส่วนที่เป็นค่าจ้างไปลดหย่อนภาษีได้ จากปัจจุบันที่

นายจ้างสามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าอยู่แล้ว สามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้อีกเป็นจำนวน 1.15 เท่า คิดเป็นร้อยละ 3 ของอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดหย่อนได้ประมาณ 9-10 บาทของค่าจ้าง นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากค่าแรงขึ้นต่ำเพื่อดำเนินธุรกิจ ลดค่าใช้จ่าย ชดเชยค่าแรงที่สูงขึ้น ช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ และบุคลากรได้

คาดศก.ขยายตัวกว่าที่ประเมิน

พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าวว่า การที่เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวได้ดีกว่าที่ประเมินไว้เดิม ประกอบกับผลการจัดเก็บรายได้ ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560) สูงกว่าประมาณการกว่า 12,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.1 คาดว่าจะมีรายได้จากภาษีและรัฐพาณิชย์ต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก ประมาณ 50,000 ล้านบาท ทำให้มีการจัดหางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมอีก 150,000 ล้านบาท รัฐบาลก็มีแผนจะนำไปใช้จ่ายใน 2 ส่วน ได้แก่ นำไปชดเชยเงินคงคลังที่ได้จ่ายไปแล้ว เป็นการรักษาวินัยการคลังของประเทศ อีกส่วนนำไปใช้จ่ายในโครงการที่มีความพร้อมดำเนินการได้ ในปี 2561 ตามแนวทางที่สำคัญ ได้แก่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 2.การพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุน วิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน และ 3.การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ อยากให้เข้าใจว่า การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว ไม่ใช่รัฐจะเร่งรัดกระตุ้นเศรษฐกิจแบบไม่ลืมหูลืมตา โดยไม่คำนึงถึงวินัยทางการคลัง

“ในรอบ 4 ปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้รัฐบาลจะใช้นโยบายงบประมาณขาดดุลมาโดยตลอด แต่รัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ได้พยายามรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด จะเห็นได้ว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อจีดีพีในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 47.18 และลดลงอย่างต่อเนื่อง จนมาอยู่ที่ร้อยละ 41.67 ในเดือนพฤศจิกายน 2560 สัดส่วนที่เป็นสากลกำหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 60 และหากพิจารณาในภาพรวมถือเป็นการขาดดุล ประมาณร้อยละ 3.3 ของจีดีพีเทียบกับช่วงปี 2552-2556 ที่การขาดดุลงบประมาณเฉลี่ย อยู่ที่ร้อยละ 3.4 ของจีดีพีถือว่าใกล้เคียงกัน แต่เราทำหลายอย่างเพิ่มขึ้นมาได้” นายกษกล่าว

สมคิดบ้รพท.เร่งเดินหน้า

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เดินทางไปมอบนโยบายให้กับผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอภิศักดิ์ ดันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมด้วย

นายสมคิดเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า รัฐบาลให้ความสนใจกับรถไฟเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งเรื่องที่ทำให้รฟท.มุ่งเน้นคงจะเป็นการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายหลัก ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นเมืองใหญ่ไปเมืองรองเพื่อให้เข้าถึงท้องถิ่นและภูมิภาค

นายสมคิดกล่าวว่า รฟท.ได้เสนอแผนฟื้นฟูกิจการให้ทราบ ไม่ว่าจะเป็นการรักษารายได้ การขยายเส้นทางรถไฟ รวมถึงเรื่องของการเพิ่มกำลังคนเพื่อรองรับในอนาคต ซึ่งในเรื่องนี้ได้มอบหมายให้นายไพรินทร์ไปดูในภาพรวมทั้งหมด รวมถึงเรื่องกำลังคนด้วย ที่มานั้นก็รู้สึกพอใจ ถือเป็นมิติใหม่ของรฟท. ส่วนเรื่องของกำลังคนที่ถูกล็อกไว้ไม่สามารถเพิ่มได้นั้น ทางผู้บริหารของรฟท.ก็ต้องไปหารือว่าจะเพิ่มเท่าไรอย่างไร เพื่อให้เพียงพอกับการให้บริการในอนาคต

ชี้ขึ้นค่าตัวบริการต้องดีขึ้น

นายสมคิดกล่าวว่า สำหรับแผนฟื้นฟูกิจการของ รฟท.นั้น จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานครั้งหน้า เนื่องจากที่ผ่านมาได้ให้เวลา รฟท.ดำเนินการมากน้อย โดยการประชุมครั้งหน้าจะเป็นการประชุมนัดพิเศษ โดยมีประมาณ 2-3 หน่วยงาน หนึ่งในนั้นจะมี รฟท.ด้วย ซึ่งจะมีการพิจารณาว่า รัฐบาลจะช่วยอะไรได้บ้าง เพราะที่ผ่านมาชะงักมาหลายปีแล้ว

นายสมคิดกล่าวว่า ถึงกรณีการปรับขึ้นค่าโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการ รฟท.ว่า ในเรื่องนี้ทาง รฟท.ก็จะต้องพัฒนาบริการให้ดีขึ้นด้วย ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะปรับขึ้นค่าโดยสาร

นายอาคมกล่าวว่า ในอนาคตเมื่อ รฟท.ก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่หรือรถไฟความเร็วสูง ก็จำเป็นต้องเพิ่มบุคลากรมารองรับ เช่น ฝ่ายช่างก็ต้องมีแน่นอน โดยหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็จะต้องนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอแก้ไขมติเดิมให้สามารถปรับเพิ่มกำลังคนได้ต่อไป

นายอาคมกล่าวถึงการปรับขึ้นค่าโดยสารว่า หากมีการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดีขึ้นก็คงไม่มีปัญหา เพราะในกรณีของขบวนรถไฟที่นำมาให้บริการอยู่ในปัจจุบันก็มีการปรับขึ้นค่าโดยสารเช่นเดียวกัน และทุกคนก็สามารถยอมรับได้

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและรักษาการผู้ว่า รพท. กล่าวว่า ขณะนี้ รพท.อยู่ระหว่างศึกษา ค่าโดยสารที่เหมาะสม ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะ ปรับเท่าไร โดยหากจะปรับจริงอาจจะต้อง รอให้การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง และนำ รถใหม่มาให้บริการก่อน ซึ่งอาจจะประมาณปี 2563

ชี้ไฮสปีดระยองเข้ากรม.มี.ค.นี้

นายอานนท์ยังกล่าวถึงความคืบหน้า โครงการรถไฟความเร็วสูง กทม.-ระยองว่า ในเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์) รพท. มีข้อเสนอให้เอกชนที่สนใจเข้าร่วมประมูลได้ สิทธิในการเข้าบริหารพื้นที่ของ รพท. พื้นที่ บริเวณศรีราชาไม่เกิน 30 ไร่ และมักกะสัน 145 ไร่ด้วย ขณะเดียวกันก็จะให้เอกชนเข้า บริหารการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์และ จัดหาขบวนรถใหม่ภายใน 2 ปี ส่วนรถไฟฟ้า ความเร็วสูงนั้นจะต้องก่อสร้างและเปิดบริการ ให้ได้ภายใน 5 ปี โดยให้สัมปทานบริหาร เดินรถ เป็นเวลา 45 ปี ซึ่งรถไฟจะได้รับผล ตอบแทนจากเอกชนเป็นระยะเวลา 50 ปี รวม เป็นเงินประมาณ 1-2 หมื่นล้านบาท

นายอานนท์กล่าวว่า นอกจากนี้ รพท.อยู่ ระหว่างพิจารณาว่าจะสามารถปรับปรุงแก้ไข สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติให้บริษัทที่จะ เข้าร่วมประมูลว่า จะเปิดให้ต่างชาติถือหุ้น เกิน 50% ได้หรือไม่ เพื่อดึงดูดให้ต่างชาติ ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีรถไฟที่ทันสมัยเข้า ร่วมประมูลและเข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยี ขั้นสูงให้ได้ คาดว่า รพท.จะเสนอโครงการ ให้ กรม.อนุมัติได้กลางเดือนมีนาคมนี้ และได้ตัวผู้ชนะประมูลช่วงสิงหาคม-กันยายนนี้ และลงนามได้ในปีนี้

รายงานข่าวจาก รพท.แจ้งว่า ในแผน พื้นฟูกิจการ รพท.มีการกำหนดโครงสร้างค่า โดยสารใหม่ โดยจะเก็บค่าแรกเข้า 10 บาท ซึ่งค่าแรกเข้าดังกล่าวจะคิดเป็น 67% ของ ค่าแรกเข้าเฉลี่ยของระบบขนส่งทางราง ซึ่ง เท่ากับทางน้ำ จากนั้นจะคิดค่าโดยสารเพิ่มอีก 50% ตามระยะทาง ซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้าง ค่าโดยสารใหม่ รถไฟชั้น 3 ระยะทาง 0-100 กิโลเมตร (กม.) เท่ากับ 0.323 บาท/กม. โดยจะทำให้รายได้จากค่าโดยสารของ รพท. เพิ่มขึ้น 30%

อีเพย์เมนต์ลดชำระเหลือ2วัน

ที่กระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการอีเพย์เมนต์ ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ในการทำเรื่องอีเพย์เมนต์ มา 2 ปี มีเป้าหมายลดการใช้เงินสด และเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้เงินของประเทศ ดำเนิน

การไปแล้วทั้งเรื่องพร้อมเพย์ ติดตั้งเครื่อง ชำระเงินสด (อีดีซี) ล่าสุดคืบหน้าในอีก 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.เรื่องชำระราคาและส่ง มอบหลักทรัพย์จาก 3 วันทำการ เหลือ 2 วัน ทำการ จะเริ่มวันที่ 2 มีนาคม 2561 2.เรื่อง พร้อมเพย์ เพิ่มการชำระเงินแบบรีเคอเวสต์ ทูเพย์ หรือการกำหนดเงินแบบกำหนดเวลา ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น เงินจะโอนเข้า บัญชีร้านค้าไปแล้ว จะเบิกมาใช้ได้ต่อเมื่อ ผู้ซื้อได้รับของแล้ว จะสนับสนุนการค้าขาย ออนไลน์มากขึ้น เกิดความเป็นธรรมระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขายในการรับจ่ายเงิน โดยเริ่ม ดำเนินการไปแล้ว ต่อไปน่าจะมีการขยาย มากขึ้น

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า 3.การชำระเงิน ภาครัฐจะเริ่มวันที่ 27 มีนาคม ต่อไปคนที่ ติดต่อราชการเกี่ยวข้องกับการรับ การจ่ายเงินต้องดำเนินการผ่านระบบอีเพย์เมนต์ ทั้ง ผ่านเครื่องอีดีซี พร้อมเพย์ หรือคิวอาร์โค้ด โดยส่วนตัวไม่ต้องการเงินการรับจ่ายเงินสด ในภาคราชการอีกต่อไป ก่อนหน้านี้มีการ ออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยราชการต่างๆ ให้ปฏิบัติตามแล้ว จะมีการออกหนังสือย้ำอีก ครั้งใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า รวมถึงมอบหมาย ให้รัฐวิสาหกิจต้องมีการชำระเงินผ่านระบบ อีเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด คาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน

เร่งอีดีซีร้านค้าเพิ่ม2หมื่นเครื่อง

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า การติดตั้งเครื่องอีดีซี ในร้านค้าทั่วไปติดตั้งได้แล้ว 5 แสนเครื่อง ใน ที่ประชุมยังหารือถึงการติดตั้งเครื่องอีดีซีร้าน ชงฟ้าเพิ่มอีก 2 หมื่นเครื่องตามมติ กรม.เมื่อ วันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา หากเป็นร้านค้า ห้างไกลและมีจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการผู้มี รายได้น้อยในบริเวณนั้นไม่มาก เช่น มีเพียง 20 ราย จะให้โหลดโปรแกรมไว้ในไอแพด หรือสมาร์ตโฟน เพื่ออ่านบัตรสวัสดิการ และคีย์จำนวนเงินที่ซื้อสินค้าในร้านชงฟ้าได้ ทันที ไม่ต้องมีการเฝ้าดูแลและติดตั้ง เครื่องอีดีซี

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า เครื่องอีดีซีร้านชง ฟ้าติดตั้งไป 2 หมื่นเครื่องนั้นพบว่ามีการคิน มาประมาณ 113 เครื่อง บางเครื่องที่คินมา ให้เหตุผลคือลูกค้ามากเกินไป เช่นต้องเปิด ให้บริการตั้งแต่ 08.00-21.00 น. ร้านค้าไม่ สามารถรับไหว จึงขอคืนเครื่อง แต่บางเครื่อง คินมาเพราะมีการทุจริต

มั่นใจคนจนแจ้งอยากฝึกอาชีพ

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า ส่วนการแจ้งความ ประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ในช่วง 1-2 วันแรกยังมาไม่มาก เป็นเพราะ เพิ่งเริ่มต้นโครงการ หลังจากนั้นจะมาแจ้ง

ความประสงค์กันมากขึ้น เพราะเปิดให้แจ้ง ความประสงค์ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ยังมี เวลาตัดสินใจ เงินที่จะเพิ่มให้ผู้ที่แจ้งความ ประสงค์เริ่มในเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2561 ส่วนกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อปี ถ้าไม่มาแจ้งความประสงค์ตามกำหนดจะมีคน ไปหาถึงที่บ้านเพื่อสอบถามความสมัครใจ

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 5

สมคิด

แหล่งข่าวธนาคารออมสิน และธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงยอดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตร สวัสดิการในช่วง 1-2 วันแรกที่ไม่คึกคัก อาจเป็นเพราะบางส่วนไม่ทราบถึงโครงการ และบางส่วนยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ว่า ในการทำงานนอกจากรอให้ผู้ถือบัตร สวัสดิการมาแจ้งความประสงค์คือ ที่สาขา ของ ธ.ออมสิน และ ธ.ก.ส.แล้ว ในช่วง เสาร์-อาทิตย์จะมีการลงพื้นที่เข้าไปยังชุมชน ประสานไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเข้าไป ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และไป รับแจ้งความประสงค์ถึงในพื้นที่

ชี้การใช้บงต้องถ่วงเป็นเรื่องมท.

นายอภิศักดิ์กล่าวถึงกรณีการนำบง ถิ่นมาใช้ว่า ไม่ทราบถึงการประชุมเรื่องการใช้ บงถิ่นกับนายวิษณุ เพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยว กับคลังแล้ว เป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทย ต้องพิจารณา ก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทย บอกว่ามีปัญหาระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของคลัง ทำให้ใช้งบประมาณไม่ได้ กระทรวงการคลัง ได้แก้ไขให้ไปตั้งนานแล้ว

ผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องดังกล่าวไปยังนาย สมชัย ลัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และ น.ส.สุทธีรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุว่าไม่ได้เข้าร่วมประชุมกับนายวิษณุ และ ไม่ทราบเรื่องดังกล่าวเช่นกัน

20ธุรกิจรัสเซียสนใจอีอีซี

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังหารือกับนาย ศิริลล บารัสกี เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐ รัสเซียประจำประเทศไทยว่า ได้หารือเรื่อง รายละเอียดกำหนดการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายอเล็กเซย์ กูรูชเชฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนา เศรษฐกิจแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งจะนำทีม คณะนักธุรกิจรัสเซียที่สนใจเข้ามาลงทุนใน ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อีอีซี ของไทย ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์

2561 โดยจะนำคณะนักธุรกิจชั้นนำของรัสเซียประมาณ 20 บริษัท ในสาขาที่รัสเซียมีความเข้มแข็งและเป็นอุตสาหกรรม เอสเคิร์ฟ ของไทย ร่วมเดินทางมาศึกษาโอกาสการลงทุนในโครงการ อีอีซี อาทิ กลุ่มเทคโนโลยีสร้างสรรค์ พลังงานนิวเคลียร์ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ บริหารท่าเรือ สนามบิน รักษาความปลอดภัย ยานยนต์เพื่อการก่อสร้างและอาวุธ ยานยนต์ทั่วไป ผลิตภัณฑ์เหล็ก เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีสื่อสาร โดยขณะนี้ทั้ง 2 ฝ่ายอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเยือน ทั้งการพบหารือในระดับสูง การสัมมนาภาคธุรกิจไทย-รัสเซีย การพบปะหารือจับคู่ระหว่างภาคธุรกิจ และการเยี่ยมชมงานภายใต้โครงการ อีอีซี เพื่อให้ความรู้ต่อนักลงทุนรัสเซียเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในโครงการ อีอีซี ของไทย

เล็งเพิ่มค้าขายระหว่างกันมากขึ้น

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายร่วมกันผลักดันการค้า 2 ฝ่ายเพิ่มอีก 5 เท่าตัว หรือมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 5 จากปี 2560 ไทยและรัสเซียมีมูลค่ารวม 3,130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 61.20% โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ข้าว อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป สินค้านำเข้าสำคัญของไทย ได้แก่ น้ำมันดิบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ถ่านหิน พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ และเนื้อสัตว์สำหรับบริโภค

ซีพีเอ็นวางโปรเจกต์ที่ดินสถานทูตผู้ดี

แหล่งข่าวจากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น เปิดเผยว่า ที่ดินสถานทูตอังกฤษประมาณ 23 ไร่ที่กลุ่มเซ็นทรัลขณะการประมูลมาในราคา 1.86 หมื่นล้านบาทนั้น ขณะนี้ยังอยู่ในพอร์ตใหญ่ของบริษัทยังไม่ได้ส่งไปที่บริษัทลูก โดยตามแผนเดิมนั้นจะนำมาพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ซึ่งจะมีทั้งคอนโดมิเนียม โรงแรม และศูนย์การค้าขนาดเล็กหรือรูปแบบคอมมูนิตีมอลล์หรือไม่นั้น ยังไม่สามารถตอบได้ โดยในส่วนของคอนโดมิเนียมนั้นคาดว่าจะมีราคาขายไม่ต่ำกว่า

500,000 บาทต่อตารางเมตร เพราะคู่ค้าภาพของตลาดและคู่แข่งในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วที่มีการกำหนดราคาขายไว้ที่ประมาณ 400,000-500,000 บาทต่อตารางเมตร ขณะที่ในส่วนของกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งมีโครงการต่อเนื่องครบวงจรมากกว่าก็น่าจะขายได้ในราคาที่สูงกว่าคู่แข่งในพื้นที่

ชงไทยมหานครผลไม้โลก

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรจังหวัดจันทบุรี-ตราด ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์นี้ กระทรวงพาณิชย์จะนำแผนยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ เสนอและขอความเห็นชอบในหลักการ แผนงานและเป้าหมายระดับชาติ เพื่อผลักดันไทยเป็นมหานครผลไม้โลก โดยนำร่องการยกระดับและสร้างการรับรู้ในผลไม้ 3 ชนิด คือ ทุเรียน ลำไย และมังคุด ซึ่งในแผนงานและเป้าหมายที่จะมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ส่วนในทางปฏิบัติจะทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดูแลต้นทางในด้านพัฒนาพันธุ์และการผลิตต้นทาง ส่วนกระทรวงพาณิชย์ดูแลในเรื่องการตลาด สร้างตราสินค้าและเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยในยุทธศาสตร์จะมีการระบุแผนที่ชัดเจนว่าต้องดำเนินการอย่างไร และไม่มีการเสนอของบประมาณเพิ่มเติมคงใช้งบปกติของกระทรวง ซึ่งจะเปิดเผยรายละเอียดหลังมติ ครม. เห็นชอบแล้ว

“ยุทธศาสตร์ผลไม้จะช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ ที่เป็นปัญหาต่อเนื้อของผลไม้ไทยมาทุกปี และที่ผ่านมาต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศ จากนี้ก็จะใช้การตลาดนำการผลิต ทำแผนล่วงหน้าก่อน เมื่อรู้ความต้องการแล้วจะได้รู้ว่าชาวสวนควรลดผลผลิตหรือพื้นที่อย่างไร เพื่อไม่เกิดล้นตลาด อย่างทุเรียน มังคุด ลำไย ก็จะเริ่มออกสู่ตลาดมีนาคมนี้ ก็ต้องเตรียมตั้งแต่วันนี้ พร้อมหนุนการสร้างตราสินค้า แผนจัดกิจกรรมต่อเนื่องจัดระดับของสินค้าเพื่อครอบคลุมทุกตลาดและกำลังซื้อ และนำสินค้าเหลือใช้มาเป็นพลังงานทดแทน แผนต่างๆ จะทำให้ผลไม้ไทยเป็นผู้นำส่วนแบ่งการตลาดโลก และมีไทยแลนด์แบรนด์” นายสนธิรัตน์กล่าว

สำรวจตลาดโลกล่วงหน้า

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานด้านต่างประเทศไปสำรวจถึงความต้องการล่วงหน้าของประเทศนำเข้าสำคัญ เช่น ปีนี้ยังหวังผลผลิตลำไยจะออกสู่ตลาดมาก ก็ให้ไปสำรวจและหารือกับประเทศสำคัญอย่างอินโดนีเซียที่นำเข้าลำไยสดจากไทยมากในช่วงต้นฤดูตั้งแต่มีนาคม-พฤษภาคม รวมถึงจีน เพื่อให้รู้ความต้องการแล้วนำมาแจ้งข่าวกับชาวสวนเด็ดกิ่งทิ้ง หรือลดพื้นที่ ส่วน

ทุเรียนและมังคุด ไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะเป็นปีทองอีกปี ส่วนสินค้าอื่นๆ ก็ให้ความสำคัญและติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนกัน ซึ่งสินค้าเกษตรสำคัญมีทิศทางราคาที่ดีขึ้น เช่น ข้าว ข้าวเปลือกหอมมะลิราคา 1.7 หมื่นบาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้ากว่า 8 พันบาทต่อตัน โดยกระทรวงพาณิชย์กำลังทำแผนนโยบายข้าวเพื่อรักษาเสถียรภาพข้าวและเพิ่มความสามารถการค้าโลก คาดได้ข้อสรุปเดือนกุมภาพันธ์นี้ ส่วนส่งออกข้าวไทยปี 2561 คาดปริมาณ 10 ล้านตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาถึงกิโลกรัมละ 9.50-9.60 บาท มันสำปะหลังกิโลกรัมละ 2.40 บาท ปาล์มน้ำมันจากสต็อกน้ำมันปาล์มเกินความต้องการและสต็อกมากสุด 4-5 แสนตัน ก็ได้ผลักดันส่งออกภายในเดือนธันวาคม 2560-มกราคม 2561 ได้แล้ว 1.5 แสนตัน และให้กระทรวงพลังงานดูตบเพิ่ม จึงทำให้ราคาปาล์มสดเพิ่มจาก 3.20 บาท/กิโลกรัม เป็น 3.70 บาทในขณะนี้ โดยมีเป้าหมายลดสต็อกเหลือ 3 แสนตัน และดันราคาถึง 3.80-4.00 บาท โดยในโอกาสวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์นั้นจะเดินทางไปมาเลเซียจะหารือเรื่องดูแลปริมาณน้ำมันปาล์มโลกด้วย

ดึงกาญจนันต์แบบพัฒนาอาชีพ

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า สำหรับโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะใช้โครงการประชารัฐ “สร้างอาชีพ สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้” นำร่องที่ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ เป็นโมเดลต้นแบบการพัฒนาอาชีพพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ โดยร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ สถาบันการเงิน และเอกชน จากนั้นจะขยายไป 10 จังหวัดที่มีรายได้น้อยที่สุดของประเทศ คือ แม่ฮ่องสอน นราธิวาส บิดตานิ กาฬสินธุ์ นครพนม ชัยนาท ตาก บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ และน่าน นอกจากนี้ จะมีการจัดโครงการอีกหลายโครงการในการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ เช่น กำลังหารือกับอาลีบาบาทำความร่วมมือการพัฒนาช่องทางขายผ่านอีคอมเมิร์ซ เริ่มจากสินค้าเกษตร และหารือกับผู้ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซทุกรายทั้งในและต่างประเทศ

เปิด20โครงการไทยนิยมยั่งยืน

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า โครงการปฏิรูปภาคเกษตรตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่เตรียมเสนอต่อสำนักงบประมาณ เพื่อขออนุมัติโครงการใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงิน 30,000 ล้านบาทนั้น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งเรื่องเพื่อขอของประมาณมาทั้งสิ้น 20 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมกว่า 47,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงได้สั่งการให้ไปพิจารณา

ปรับปรุงโครงการเพื่อลดงบประมาณลงให้เหลือ 30,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือว่าจะปรับปรุงรายละเอียดโครงการอย่างไร

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับ 7 โครงการใหญ่ที่หน่วยงานต่างๆ ของบมานั้นมี 20 โครงการย่อยประกอบด้วย 1.การปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง งบประมาณ 3,288.48 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย คือ โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืนวงเงิน 3,074.10 ล้านบาท โครงการเกษตรแม่นยำสูงวงเงิน 184.70 ล้านบาท และโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตรผสมผสานวงเงิน 29.68 ล้านบาท 2.การพัฒนาการผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ งบประมาณ 3,486.97 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย คือ โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืชวงเงิน 2,598.43 ล้านบาท โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีวงเงิน 312.06 ล้านบาท และโครงการขยายพันธุ์สัตว์วงเงิน 576.47 ล้านบาท

รายงานข่าวระบุว่า 3.การบริหารจัดการสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม งบประมาณ 6,032.10 ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย คือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรวงเงิน 2,200 ล้านบาท โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรวงเงิน 1,256 ล้านบาท โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกรวงเงิน 636.09 ล้านบาท โครงการส่งเสริมการใช้งานในหน่วยงานภาครัฐวงเงิน 363.38 ล้านบาท โครงการยกระดับโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างครบวงจรวงเงิน 1,076.62 ล้านบาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปวงเงิน 500 ล้านบาท

รายงานข่าวระบุว่า 4.โครงการการแก้ไขปัญหาค่าความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ 15,081.58 ล้านบาท ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย คือ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรวงเงิน 14,313.27 ล้านบาท โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรผู้ได้รับ

จัดสรรที่ดินทำกินภาครัฐ วงเงิน 120.96 ล้านบาท โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่วงเงิน 371.89 ล้านบาท โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืนวงเงิน 275.45 ล้านบาท 5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน งบประมาณ 19,134.65 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย คือ การสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชนวงเงิน 294.67 ล้านบาท โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทานวงเงิน 18,832.37 ล้านบาท โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานวงเงิน 7.60 ล้านบาท 6.การบริหารจัดการข้อมูล งบประมาณ 769.33 ล้านบาท มี 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร และ 7.งบเพื่อการติดตามและประเมินผลวงเงิน 8 ล้านบาท

เลื่อนโรงไฟฟ้ากระบี่-สงขลา3ปี

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ตัดสินใจเลื่อนโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งจ.กระบี่ 800 เมกะวัตต์ และเทพา จ.สงขลา 2,000 เมกะวัตต์ ออกไปอีก 3 ปี โดยในส่วนของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่จะให้ดำเนินการศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) และรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ไปพร้อมกันให้แล้วเสร็จ ขณะที่โรงไฟฟ้าเทพา จ.สงขลา ต้องศึกษาอีเอชไอเอและอีไอเอเช่นกัน แต่ก่อนจะเริ่มขั้นตอนต้องศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ปัจจุบันและทางเลือกอื่นควบคู่ไปด้วย อาจตั้งฝายอ่าวไทยหรืออันดามันก็ได้ ใช้เวลาศึกษา 3 ปีจากนี้ โดยกระทรวงจะเสนอแผนเลื่อนโรงไฟฟ้าถ่านหินเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 20 ปี (พีดีพี) ฉบับปรับปรุงใหม่ ช่วงเดือนมีนาคม 2561

นายศิริกล่าวว่า ผลจากการเลื่อนโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้ง 2,800 เมกะวัตต์ จะไม่ทำให้สถานการณ์ไฟฟ้าเป็นห่วงแม้ปัจจุบันจะพึ่งพามาจากภาคกลาง 460 เมกะวัตต์ คิดเป็น 17% เพราะผลจากการศึกษาแผนพีดีพีฉบับปรับปรุงร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อต้นพบว่าช่วง 5 ปีข้างหน้าภาคใต้ที่ยังสามารถรักษาความมั่นคงและระบบไฟฟ้า

ภาคใต้ หากดำเนินการดังนี้ 1.เพิ่มจำนวนและขนาดและขนาดสายส่งแรงดันสูง เชื่อมโรงไฟฟ้าหลักที่มีอยู่ในปัจจุบันคือ ขนอมและจะนะ กำลังผลิตรวม 2,400 เมกะวัตต์ ตรงสู่เมืองที่มีการใช้ไฟฟ้ามากในบริเวณฝั่งอันดามัน และเชื่อมกับสายส่งหลักจากภาคกลางที่สถานี จ.สุราษฎร์ธานี

มุ่งพัฒนา-ขยายส่งไฟฟ้า

2.พัฒนาระบบสายส่งซึ่ง กฟผ.มีแผนลงทุนขยายการส่งไฟฟ้าจากภาคกลางไปภาคใต้เป็น 1,000 เมกะวัตต์ และสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บริหารจัดการได้เพียงพอ ปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กแล้วประมาณ 100 เมกะวัตต์ จะเพิ่มอีกจำนวน 300 เมกะวัตต์ ภาครัฐจะเข้ามาลงทุนแทน กฟผ.เพราะมองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ควรใช้งบประมาณจากรัฐ นอกจากนี้จะใช้มาตรการตีมาตรฐาน เรสโปนส์ คือลดใช้ไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่ กกพ.กำหนดเพื่อรับส่วนลดค่าไฟฟ้า

“ปัจจุบันภาคใต้มีความต้องใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 2,600 เมกะวัตต์ แต่ผลิตได้ประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ จึงนำจากภาคกลางมาช่วยปกติไฟฟ้าภาคใต้โดยเฉพาะจุดท่องเที่ยวจะขยายตัวมากกว่า 5% ต่อปี ซึ่งการเลื่อนโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้นไม่จำเป็นจะไม่เกิดปัญหาเพราะมาตรการรองรับทั้งหมดจะชดเชยลดโหลดไฟฟ้าได้ถึง 10-15% ในช่วง 5 ปีข้างหน้า” นายศิริกล่าว

นายศิริกล่าวว่า การจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี) ฉบับใหม่ จะเปลี่ยนกระบวนการวางแผนใหม่ จะไม่มีการกำหนดสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในแผน แต่จะระบุไว้เป็นทางเลือกเท่านั้น ส่วนพลังงานชนิดอื่นจะระบุไว้ว่าควรมีการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดใดบ้าง แต่ไม่ระบุแบบเจาะจงถึงจำนวนกำลังการผลิต เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กฟผ.จับมือปตท.ไม่เกิดซ้ำซ้อน

นายศิริกล่าวว่า ยังได้เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินโครงการด้านพลังงานร่วมกัน โดยเร็วๆ นี้ทั้ง 2 หน่วยงานเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อให้การทำงานคล่องตัวมากขึ้น และไม่ให้เกิดการลงทุนซ้ำซ้อนกันระหว่าง 2 หน่วยงาน แต่ให้ส่งเสริมกันในการลงทุน โดยโครงการที่ทั้ง 2 หน่วยงานให้ความสนใจขณะนี้คือ โครงการคลังรับก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ในพม่า และโอกาสในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในพม่าด้วย



ถกแรงงาน - พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมสัมมนาแถลงแผนปฏิบัติการสนับสนุนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และดำเนินการออกใบอนุญาตทำงาน ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์



เยี่ยมคารวะ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์